

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 924/CTHADS-TCCB

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 8 năm 2023

V/v khen thưởng đột xuất đối với tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoàn
thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi:

- Chánh văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục;
- Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc.

Thống kê 10 tháng năm 2023 cho thấy kết quả THADS trên địa bàn toàn tỉnh còn **đạt kết quả rất thấp, đặc biệt về tiền (20,39%), còn thiếu 27,61% so với chỉ tiêu được giao**. Để nâng cao kết quả THADS, đặc biệt là về tiền trong bối cảnh thời gian công tác năm không còn nhiều, Cục trưởng Cục THADS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan THADS trực thuộc, các Chấp hành viên (**kể cả các đơn vị đã đạt kết quả cao và các đơn vị còn đạt kết quả thấp¹**) cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, nêu cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm với kết quả của toàn địa bàn, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc có giá trị lớn; chú trọng rà soát, phân loại án; thực hiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án kịp thời..., qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu về việc và về tiền trên địa bàn.

Cục THADS sẽ xem xét, kiểm tra, đánh giá và nghiêm khắc xử lý kỷ luật đối với những đơn vị, Chấp hành viên thiếu tích cực, chùng chình, ém án, để dành. Đồng thời, để kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân có sự nỗ lực, phấn đấu, tạo chuyển biến căn bản trong việc hoàn thành **chỉ tiêu về tiền đến 30/9/2023**, Cục trưởng Cục THADS sẽ xem xét khen thưởng đột xuất Giấy khen thẩm quyền Cục trưởng Cục THADS đối với những tập thể và cá nhân có đóng góp quan trọng, tạo chuyển biến cơ bản trong việc hoàn thành chỉ tiêu về tiền của toàn địa bàn (**tối đa 03 tập thể, 03 cá nhân**).

Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt các nội dung nêu trên đến toàn thể công chức đơn vị, tạo động lực, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên (Th/h);
- Đ/c Cục trưởng (đề b/c);
- Lưu: VT, TCCB(Th).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Bùi Huy Toàn

¹ Chi cục THADS TP Sông Công: 2,34% về tiền; Chi cục THADS huyện Phú Lương 9,22% về tiền.